

### THÔNG BÁO

#### **Kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn tại Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2017**

Thực hiện Kế hoạch số 1169/KH-CTHADS ngày 08/12/2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2017, ngày 16/12/2016, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự; các đồng chí lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thành phố; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Hội nghị đã nghe và thảo luận một số Báo cáo liên quan đến công tác thi hành án dân sự, bao gồm: Báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017; báo cáo công khai tài chính; Dự thảo Kế hoạch công tác thi hành án dân sự năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, riêng Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 được in kèm theo Tài liệu Hội nghị gửi các đại biểu nghiên cứu.

Tại Hội nghị đồng chí Đỗ Xuân Hợi - Cục trưởng đã biểu dương tập thể Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của các cơ quan thi hành án trong toàn tỉnh đã phấn đấu, nỗ lực đạt được những kết quả công tác thi hành án năm 2016 do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và cấp ủy chính quyền địa phương giao, đồng chí đã nhấn mạnh cơ quan THADS đã tích cực giải quyết những vụ việc có khó khăn, phức tạp nhằm tạo được sự an tâm, tin tưởng của người dân cũng như Cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác Thi hành án dân sự.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thi hành án dân sự còn một số tồn tại, hạn chế như: Kết quả thi hành án dân sự chưa có sự đột phá; tỷ lệ việc và tiền có điều kiện thi hành tăng so với cùng kỳ; số việc chuyển kỳ sau còn lớn; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành tự kiểm tra ở một số Chi cục còn nhiều hạn chế dẫn đến số việc và tiền thi hành án chuyển kỳ sau cao ảnh hưởng đến kết quả của tòa Ngành.



Trên cơ sở đánh giá kết quả công tác năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ được nêu tại Báo cáo tổng kết, dự thảo Kế hoạch công tác năm 2017 và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Cục trưởng Đỗ Xuân Hợi kết luận như sau:

1. Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017 được tổ chức theo đúng Kế hoạch, nghiêm túc, chất lượng, tiết kiệm và thành công tốt đẹp. Tại Hội nghị đã trao đổi, thảo luận những vấn đề theo đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Báo cáo tổng kết, dự thảo Kế hoạch năm 2017 và các ý kiến thảo luận đã phản ánh đầy đủ những kết quả thi hành án dân sự của toàn tỉnh đạt được năm 2016; làm rõ những mặt mạnh, hạn chế, tồn tại và đưa ra các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ để nâng cao hiệu quả công tác năm 2017.

**2. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017, Cục trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:**

2.1. Tích cực, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm trong công tác, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu về thi hành án dân sự được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao. Ra quyết định đúng thời hạn 100% các Bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, rà soát phân loại án chính xác theo đúng trình tự, thủ tục của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, đảm bảo kết quả THADS, hành chính thực chất, bền vững, phấn đấu năm sau cao hơn năm trước.

Tiến hành công khai điều kiện của người phải thi hành án trên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự. Niêm yết công khai danh sách tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn thông tin của người phải thi hành án theo quy định.

2.2. rèn luyện, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong lao động, thực thi trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức làm công tác thi hành án. Không để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức thi hành án vi phạm về trình tự, thủ tục, tham nhũng, sách nhiễu, gây phiền hà cho dân phải xử lý kỷ luật. Kiên quyết xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm bị phát hiện, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật.

Cán bộ công chức và người lao động đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật hành chính, luôn chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị.

2.3. Quan tâm chỉ đạo, thực hiện làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời về chỉ đạo công tác chuyên môn, nghiệp vụ kịp thời đảm bảo chính xác theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra những vụ việc phức tạp.



Lãnh đạo các Chi cục quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phân loại xử lý và giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo theo đơn, Chi cục trưởng các đơn vị định kỳ phải trực tiếp công dân theo quy định; báo cáo đầy đủ kịp thời về kết quả giải quyết khi có yêu cầu của cấp trên.

2.4. Thường xuyên nâng cao trình độ, năng lực tổ chức thi hành của Chấp hành viên, tuân thủ chặt chẽ Quy trình hướng dẫn nghiệp vụ, nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan đến công tác thi hành án, đặc biệt là các trình tự, thủ tục, không được bỏ qua bất cứ giai đoạn nào, không để có kháng nghị, hạn chế Kiến nghị của Viện Kiểm sát.

Những vụ việc có khó khăn cần họp Hội đồng Chấp hành viên để đưa ra biện pháp giải quyết, hoặc khi có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo ngay cho lãnh đạo Cục phụ trách nghiệp vụ để xem xét chỉ đạo giải quyết, hạn chế các kiến nghị của cơ quan Kiểm sát.

2.5. Tăng cường đấu tranh, ngăn ngừa các tệ nạn xảy ra trong cơ quan, đơn vị, tập chung phòng chống tham nhũng, lãng phí, tạo dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị.

Tăng cường kiểm tra, giám sát của cơ quan, đơn vị.

Tuân thủ chặt chẽ việc thu, nộp tiền vào quỹ, nộp ngân sách nhà nước.

Chấp hành tốt thời gian làm và gửi báo cáo lên cấp trên đầy đủ, kịp thời.

2.6. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các cơ quan THADS xác định rõ mục tiêu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

2.7. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan địa phương, sở, ban, ngành trong công tác thi hành án dân sự. Đặc biệt, tăng cường phối hợp trong công tác cưỡng chế giao đất, giao tài sản luôn được đảm bảo an toàn về người.

2.8. Kịp thời trả lời và hướng dẫn nghiệp vụ đối với các đơn vị có khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết án. Tăng cường công tác kiểm tra, công tác thẩm định hồ sơ, công tác báo cáo thống kê đảm bảo chính xác về số liệu.

2.9. Đối với công tác kế toán: Sau khi nhận được dự toán ngân sách Nhà nước cấp năm 2017 đảm bảo kịp lương, chế độ cho cán bộ, công chức và người lao động, cơ sở vật chất, điều kiện trang thiết bị làm việc cho công chức trong ngành theo chỉ tiêu được cấp, các đơn vị cần nghiên cứu kỹ, kịp thời đối chiếu và thanh toán các khoản chi theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan, đơn vị có xe ô tô xây dựng Quy chế sử dụng đúng quy định.



Công khai quản lý tài chính, thực hiện tiết kiệm trong việc chi tiêu của đơn vị, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thu chi tiền của các đương sự, nộp vào ngân sách nhà nước đầy đủ kịp thời, luôn đảm bảo kho tàng vật không để xảy ra mất mát, thất lạc, an toàn cháy nổ.

2.10. Tăng cường đoàn kết nội bộ, thường xuyên quan tâm nhắc nhở hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm tự phê bình và phê bình trong cơ quan, đơn vị.

2.11. Cục Thi hành án dân sự, Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thành phố tập trung triển khai đồng bộ các mặt công tác như: tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, công tác thi đua khen thưởng; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; công tác thống kê, báo cáo; sửa đổi, bổ sung các Quy chế nội bộ, phát huy dân chủ, sức mạnh tập thể và tăng cường đoàn kết nội bộ trong từng cơ quan, đơn vị, để duy trì và phát huy tốt hơn nữa công tác phối hợp liên ngành. Bên cạnh đó cần chú trọng tăng cường phối hợp với các cơ quan trong và ngoài Ban Chỉ đạo thi hành án. Như vậy công tác giải quyết thi hành án sẽ được nâng cao, hiệu quả hơn.

Trên đây là kết luận của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2017, Cục Thi hành án dân sự thông báo để các đơn vị biết, tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Tổng cục THADS (để b/c);
- Lãnh đạo Cục (để b/c);
- Các Phòng chuyên môn thuộc Cục (để t/h);
- Chi cục THADS 11 huyện, tp (để t/h);
- Lưu VT.



**Trịnh Thị Ngọc Bích**